

ด่วนที่สุด

ที่ วช ๐๐๐๖.๔/ว ๘๕๕๑



สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

เลขรับที่ 886

วันที่ 10 ก.พ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 17, no

๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม.๑๐๙๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยและทดสอบด้านประสาทวิทยาศาสตร์”

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

เลขรับที่ 0133

วันที่ 10 ก.พ. 2557

เวลา 14:44 น.

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ และ กำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

๒. ใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สสช.) ร่วมกับ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทโนมูระ สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยและทดสอบด้านประสาทวิทยาศาสตร์” (The use of Laboratory Animal for Neuroscience Research) ในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.๑ วช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ให้นักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์และคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันได้รับทราบถึงชนิดของสัตว์ทดลอง การดูแล เทคนิค และ ระเบียบวิธีการต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้สำหรับสัตว์ทดลองในงานวิจัยและทดสอบด้านประสาทวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านพฤติกรรมในสัตว์ ๒) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยี รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ในเรื่องการใช้สัตว์ทดลองและการศึกษาวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ๓) ให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วม โดยการแสดงสินค้า วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์

ในการนี้ วช. ใคร่ขอความร่วมมือท่าน โปรดแจ้งและอนุญาตให้บุคลากรด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของท่าน สมัครเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยขอให้ส่งใบตอบรับเข้าร่วมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ที่โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๐๕๗๘ หรือที่ e-mail: admin@labanimals.net ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมสัมมนาฯ ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้

๑) มอบหมายประสานงานวิจัยฯ พิจารณาใบสมัครลงทะเบียนฯ (ชื่ออยู่หน้าซองจดหมาย) และประชาสัมพันธ์ในเว็บ.

(ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยวัฒน์ น นส)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

12 ก.พ. 57

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกัญญา ชีระกูรณ์เลิศ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๓) มอบคุณปริศนา สัจจาเป็น

13 ก.พ. 57

กองมาตรฐานการวิจัย

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สสช.)

โทร ๐๒ ๕๖๑ ๐๓๘๔ โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๐๕๗๘

E-mail : admin@labanimals.net